
 
 

รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นตําบลสมอพลือ 
สมัยสามัญที ่๒/๒๕๕๙ 

วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นตําบลสมอพลือ 

--------------------------------------- 
ผู้เขา้ประชุม 
 

ลําดบัที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายทนงค์   หลักแหลม ประธานสภา ทนงค์    หลักแหลม 
2 นายจํารัส   ช้างพลาย รองประธานสภา จํารัส    ช้างพลาย 
3 นางสาวธมนวรรณ จันทร์สุก ส.อบต. หมู่ 1 ธมนวรรณ  จันทร์สุก 
4 นางจรัสศรี   อนันต์หลาย ส.อบต. หมู่ 1 จรัสศรี    อนันต์หลาย 
5 นายกิตติ   ดอกนางแย้ม ส.อบต. หมู่ 2 กิตติ    ดอกนางแย้ม 
6 นางสาวธนกานต์   รอดหลัก ส.อบต. หมู่ ๒ ธนกานต์ รอดหลัก 
7 นายอํานวย   หลักแหลม ส.อบต. หมู่ ๓ อํานวย    หลักแหลม 
8 นายสาโรจน์   ทับเพียร ส.อบต. หมู่ 4 สาโรจน์    ทับเพียร 
9 นางสายใจ   ปานอ้น ส.อบต. หมู่ 5 สายใจ    ปานอ้น 

10 นางยุพา     แซ่บู๊ ส.อบต. หมู่ 5 ยุพา  แซ่บู๊ 
11 นายสมศักด์ิ   บรรลือทรัพย์ ส.อบต. หมู่ 6 สมศักด์ิ    บรรลือทรัพย ์
12 นายสุภชัย   อ่อนละมูล ส.อบต. หมู่ 6 สุภชัย    อ่อนละมูล 
13 นายชวลิต   สังข์สน เลขานุการสภาฯ ชวลิต    สังข์สน 

 

ผูบ้รหิาร 
 

ลําดบัที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายชัฏ  แสงหิรัญภาดา นายก อบต. ชัฏ          แสงหิรัญภาดา 
2 นายไพรัช ม่วงไหมทอง รองนายก อบต. ไพรัช          ม่วงไหมทอง 
3 พันโทสวัสด์ิ สีสุกใส รองนายก อบต. พันโทสวัสด์ิ     สสีุกใส 
4 นายถกล เพียรชนะ เลขานุการนายก อบต. ถกล           เพียรชนะ 

 

พนกังาน / ขา้ราชการ/ผู้นาํชุมชน 
 

ลําดบัที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางสาวพรทิพย์ ทรัพย์สนอง นักวิชาการสาธารณสุข พรทิพย์  ทรัพย์สนอง 
2 นางอุษา  อนันต์หลาย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ อุษา  อนันต์หลาย 
3 นายบรรจง สีสุกใส ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ ๕ บรรจง  สีสุกใส 
๔ นายปิยะวุฒิ แก้วสว่าง ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ ๒ ปิยะวุฒิ  แก้วสว่าง 
๕ นายณรงค์ สําแดงเดช เกษตรอําเภอบ้านลาด ณรงค์  สําแดงเดช 
๖ นางฉวีวรรณ ม่วงปรางค์ ผู้อํานวยโรงเรียนวัดห้วยเสือ ฉวีวรรณ  ม่วงปรางค์ 
๗ นางสาวอรวรรณ ชุมวงค์ พัฒนากรประจําตําบลสมอพลือ อรวรรณ  ชุมวงค์ 
๘ นางสาวรมิดา เชิดชํานาญ หัวหน้าสํานักปลัด รมิดา  เชิดชํานาญ 
๙ นายโสภณ หลักแหลม ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ ๓ โสภณ  หลักแหลม 
๑๐ นายอนัส เทศกลั่น กํานันตําบลสมอพลือ อนัส  เทศกลั่น 
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ลําดบัที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
11 นายนพพล พราหมณ์ฤกษ ์ นายช่างโยธาชํานาญงาน นพพล        พราหมณ์ฤกษ ์
12 นางชุลีพร เลาหะสัมพันธพร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ชุลีพร           เลาหะสัมพันธพร 

 
 

  เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.2๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุม สรุปวาระการประชุมได้ ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   - ไม่มี - 

   
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2559 
  เม่ือวันที่  12  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2559 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกทกุท่านตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่1/๒๕๕9  ในการ

ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ทีอ่ยู่ในมือทุกท่าน  ใครจะขอแก้ไข ขอเชิญได้ 
ถ้าไม่มีใครขอแก้ไข ขอมติที่ประชุม รับรองด้วย 

 

ที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องการพจิารณาร่างแผนพฒันาตาํบลสามปี (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ฉบบัที ่๒ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจง   
 

เลขานุการสภาฯ  ตามท่ีสภาได้มีการพิจารณาแผนพัฒนาตําบลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๑) 
 ไปแล้ว  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ (๓) วรรคสองการเพ่ิมเติมแผนให้ผู้บริหาร
เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมให้สภาเห็นชอบก่อน  แล้วจึงพิจารณาอนุมัติ
ประกาศใช้  สําหรับแผนพัฒนาที่เพ่ิมเติมในคร้ังน้ี  คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง  

 แนวทางที่ ๑  จัดบริการสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
จํานวน ๒ โครงการ  ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือทุกท่าน 

 

ประธานสภาฯ ตามรายละเอียด แผนฯ เพ่ิมเติม มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งนํ้า หมู่ ๕  
 และโครงการจัดทําป้ายซอย สมาชิกท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมเชิญได้ 
 

น.ส.ธมนวรรณ จันทร์สุก ในส่วนของแผนฯ เพ่ิมเติม การจัดทําป้ายซอย เสนอให้ทําครบทุกซอย 
 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอแนะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วย ท่าน
ใดเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ 
โปรดยกมือขึ้น 

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาตําบลสามปี (พ.ศ.๒๕60 - พ.ศ.๒๕๖2)  
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ ช้ีแจง 
 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  การจัดทําแผนพัฒนาสามปี ให้พิจารณาทบทวนแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน และให้ผู้บริหารเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ก่อนพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนฯ จึงขอให้สมาชิกสภาทุก
ท่านได้ร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาตําบลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖2) ตาม
รายละเอียดที่อยู่ในมือทุกท่านไปพร้อม ๆ กัน 

 

ที่ประชุม ร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาตําบลสามปี (พ.ศ.๒๕60 - พ.ศ.๒๕๖2)  เรียงตามราย 
 หัวข้อ ต้ังแต่ต้นจนจบ    
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกผู้นําชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้สอบถามเสนอแนะ 
  รายละเอียดเพ่ิมเติมก่อนที่จะขอความเห็นชอบต่อสภา 
 

น.ส.ธมนวรรณ จันทร์สุก โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถดําเนินการต่อได้หรือไม่ เพราะว่าปี 
 น้ีไม่ได้ดําเนินการ 
 

เลขานุการสภาฯ  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หน่วยงานที่ตรวจสอบ มองว่าไม่ใช่หน้าที่ของ  
  อบต.  ซึ่งเรื่องน้ีได้หารือสามฝ่ายระหว่างสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมปศุสัตว์ และ 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ ซึ่งบอก
ว่าท้องถิ่นสามารถทําได้ตามอํานาจหน้าที่ในการป้องกันโรค แต่การดําเนินการบริการ
ฟรีตามหลักเกณฑ์ยังไม่มีกฎหมายกําหนดไว้   นอกจากการบริการของปศุสัตว์ และ
ได้แต่สุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของ 

  

นายจํารัส ช้างพลาย กล้องวงจรปิดหรือกล้อง CCTV ขอให้เป็นกล้องที่สะท้อนแสง สามารถเห็นเหตุการณ์
ในกลางคืนได้ และให้ติดต้ังทุกหมู่บ้าน 

 

นายอํานวย หลักแหลม โครงการจัดทําถนนที่สาธารณะบริเวณบ้าน ด.ต.มาน ยังไม่เห็นมีในแผนฯ ซึ่งเป็น
โครงการท่ีเสนอมาจากหมู่บ้าน และขอเพ่ิมเติมแผนในการศึกษาดูงานของสมาชิก 
ผู้นําชุมชน  

 

เลขานุการสภาฯ อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางที่ ๑ ลําดับที่ ๗ หน้าที่ ๓๖  
 

นายอํานวย หลักแหลม รายละเอียดตัวโครงการสถานที่  ให้แก้ไขจุดเริ่มต้นเป็นจากซอยบ้าน ด.ต.มาน - ที่
นางสะอ้ิง สําราญอยู่ เน่ืองจากถนนไม่สามารถเช่ือมต่อถึง ซอย ๔ 

 

น
  
ายกิตติ ดอกนางแย้ม การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนาพราหมณ์หายไป 

นายก อบต. การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  ให้ไปสอบถามผู้ต้องการใช้นํ้าให้ชัดเจน เน่ืองจาก
ถ้ามีการขยายไปแล้ว ไม่มีคนใช้หรือมีคนใช้น้อย จะไม่คุ้มกับงบประมาณ 



 
 

- ๔- 
 

เกษตรอําเภอบ้านลาด จากการดูแผนฯ ด้านการเกษตร ดูแล้วครอบคลุมดี  แต่เน่ืองจากตําบลสมอพลือ เป็น
เขตติดต่อเมืองที่ความเจริญคล้าย ๆ นนทบุรีกับกรุงเทพฯ เพราะฉะน้ันการผลิตสินค้า     
ที่มีคุณภาพและปลอดภัยเป็นเรื่องที่จําเป็นและควรมีตลาดจําหน่ายสินค้าการเกษตร
ปลอดภัย ส่วนตอนน้ีทางเกษตรมีการผลิตขา้วแปลงใหญ่ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าและ   
เพ่ิมผลผลิต ประกอบด้วยตําบลไร่มะขาม หนองกระเจ็ด ถ้ํารงค์ ท่าเสนและสมอพลือ 

 

พัฒนากรประจําตําบล การดําเนินการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายของรัฐบาลให้ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด สําหรับตําบลสมอพลือหมู่บ้านนาพะนังเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
และในวันที ่๘ กรกฎาคม เชิญผู้นํา หมู่บ้านละ ๓ ท่าน เข้าร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี หลังจากน้ันพัฒนาชุมชนก็จะเข้าหมู่บ้านประชุมอบรมให้ความรู้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านละ ๓๒ คน 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่

กํานันอนัส  เทศกลั่น ขอเสนอให้สมาชิกได้เสนอโครงการท่ีเป็นประโยชน์กับกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะอยากให้
มีการต้ังกลุ่มหรือสหกรณ์ผู้ ใช้นํ้า จัดต้ังสูบนํ้าจากนํ้าเพชรบุรีมาใช้ประโยชน์ใน
การเกษตร  ซึ่งได้คุยกับสหกรณ์ผู้ใช้เขต ๔ ในเบ้ืองต้นแล้ว ขอให้ อบต. สนับสนุนการ
ดําเนินงานต่อไป 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไมม่ี ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาตําบลสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๒)  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ ช้ีแจง 
 

เลขานุการสภาฯ  ด้วยผู้บริหารขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ  
  ๑. เป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ๑ เคร่ือง รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  งบประมาณขอต้ัง 98,000 บาท 
  ๒. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน ๑ ตู้ ตามมาตรฐาน มอก. งบประมาณ
ขอต้ัง 6,000 บาท  
  ๓. ค่าจัดซื้อตู้เก็บหนังสือ เป็นตู้ไม้อัด ๒ ช้ัน งบประมาณขอต้ัง 3,500 บาท  
และขอโอนเพ่ิมในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างรั้วสํานักงานงบประมาณต้ังไว้ 150,000 บาท  
ขอโอนเพ่ิม 86,000 บาท   เป็น 236,000 บาท   
เน่ืองจากมีการแก้ไขแบบแปลนรายละเอียดของงาน ตามประมาณการที่อยู่ในมือสมาชิก
ทุกท่าน และขออนุมัติโอนแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รายการปรับปรุง
อาคารที่ทําการ อบต. จํานวน 61,100 บาท   
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 และขอโอนลดจากแผนงานการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตร  
รายการแปลงสาธิตพืชผัก 30,000 บาท   
รายการป้องกันโรคระบาดในพืช 50,000 บาท   

 รายการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. จํานวน 30,000 บาท 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ ค่าใช้จ่ายรายการอนุรักษ์แม่นํ้าเพชรบุรี 22,400 บาท 

 เน่ืองจากรายการดังกล่าวไม่ได้ดําเนินการ  
ส่วนการโอนรายจ่ายเพ่ือต้ังจ่ายรายการใหม ่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
เป็นอํานาจของสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ้ 2๗  

 

ประธานสภาฯ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาฯ ช้ีแจง  รายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่าย
ใหม่ และโอนเพิ่มเติม สมาชิกท่านใด จะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่ม ี 
ผู้ใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายใหม่ และโอนเพ่ิมเติม ตามรายละเอียด
ข้างต้น โปรดยกมือขึ้น 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖ เรื่องขออนุมัตจ่ิายขาดเงนิสะสม 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ ช้ีแจง 
 

เลขานุการสภาฯ ด้วยผู้บริหารเสนอขออนุมัติสภา ในการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือไปดําเนินการโครงการ
ซ่อมแซมปรับปรุงคลองส่งนํ้า หมู่ ๕ ดาดใหม่  ขนาดปากคลองกว้าง 2.00 เมตร 

ก้นคลองกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.70 เมตร  ยาว 220.00 เมตร หนา 0.07 เมตร   
ซ่อมแซมดาดเก่า ยาว 117.00 เมตร  โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 
329,700 บาท และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ 89 และตามหนังสือ พบ ที่ 002311 /ว 1572 ลงวันที่ 
24 มีนาคม 2559  กําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ให้ตรวจสอบเงินสะสะท่ีนําไปใช้ใน
ปัจจุบัน  โดยให้สํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประมาณ ๓ เดือน สํารอง
จ่ายกรณียังไม่ได้รับเงินอุดหนุน เป็นค่าบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก ประมาณ ๓ เดือน 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียยังชีพผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประมาณ ๒ เดือน สํารองไว้ใช้จ่าย
กรณีเกิดสาธารณภัย ร้อยละสิบของยอดเงินสะสม และให้กระทําได้เฉพาะโครงการ
ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ ด้านบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ 
กิจการที่ทําไปเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้พิจารณาการ
สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการเก่ียวกับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร นํ้าอุปโภค บริโภค ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  ส่งเสริมการใช้ยางพาราและเป็นโครงการที่มีความพร้อม  สามารถ 
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ดําเนินการได้ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และห้ามจ่ายขาดไปดําเนินการ
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักงาน การจัดหารถยนต์ส่วนกลาง การจัดหาครุภัณฑ์
สํานักงาน สําหรับเงินสะสมในปัจจุบันมีอยู่จํานวน 18,671,502 บาท ทุนสํารอง
เงินสะสมจํานวน 9,980,522 บาท  เงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ ซึ่งหักจาก
สํารองค่าใช้จ่ายรายการต่าง ๆ ไว้แล้ว จํานวน 15,007,070 บาท 

 

ประธานสภาฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ช้ีแจง การจ่ายขาดเงินสะสมไปจัดทําโครงการซ่อมแซม
 ปรับปรุง คลองส่งนํ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือสั่งการ และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่
 ของ อบต.  โครงการดังกล่าวเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ ผลิตผลทางการเกษตรและบําบัด
 ความเดือดร้อนของประชาชนในเร่ืองนํ้าเพ่ืออุปโภค และการเกษตร มีสมาชิกท่านใด
 จะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ผู้ใดเห็นควร
 อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือไปจัดทําโครงการซ่อมแซมปรับปรุงคลองส่งนํ้า หมู่ที่ ๕ 
 ใน  จํานวน 329,700 บาท  โปรดยกมือขึ้น 
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ จํานวน 11 เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

 
ระเบยีบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ไม่ม ี- 
 

ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณสมาชิก ผู้นําชุมชน ที่เข้าร่วมประชุมและกลา่วปิดการประชุม 
 
 

 เลิกประชุมเวลา  1๒.45 น. 
 
 
 

 (ลงช่ือ)        ชวลิต   สังข์สน      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 ( นายชวลิต  สงัข์สน ) 
     เลขานุการสภาฯ 

 
 
 
 
 

   (ลงช่ือ)      ทนงค์  หลักแหลม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   ( นายทนงค์  หลักแหลม ) 
                                             ประธานสภาฯ 
 


